

doanh, còn đối với cấp Bộ, cấp tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương sẽ xem xét khen thưởng thi đua về mặt chỉ đạo điều hành của Bộ, của địa phương nhằm tạo điều kiện giúp đỡ cơ sở tháo gỡ kịp thời những khó khăn để hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước.

5. Phải quán triệt nguyên tắc là chỉ cấp nào giao chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh, cấp đó mới có thẩm quyền công nhận mức độ hoàn thành kế hoạch. Trường hợp phát hiện có nghi vấn, có khiếu nại thì cấp trên tổ chức kiểm tra, xem xét tại chỗ.

Vi vậy, các hội đồng xét duyệt hoàn thành kế hoạch ở cấp cơ sở cần được tiếp tục duy trì, nhưng phải hết sức thiết thực, xét duyệt chính xác, làm gọn, tránh hình thức, lãng phí, gây phiền hà và ảnh hưởng đến sản xuất — kinh doanh của đơn vị.

Không cần duy trì các hội đồng xét duyệt ở cấp Trung ương và cấp tỉnh, thành phố mà giao cho các cơ quan chức năng như thống kê, kế hoạch, tài chính, trọng tài kinh tế... có trách nhiệm giúp Chủ tịch các Ủy ban nhân dân, Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành xem xét và quyết định việc xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước đối với những đơn vị trực thuộc địa phương hoặc trực thuộc Bộ.

6. Việc xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1985 ở tất cả các ngành, các cấp phải phấn đấu hoàn thành trong quý I năm 1986 và chậm nhất là trước ngày 1 tháng 5 năm 1986.

7. Ở Trung ương, Tổng cục Thống kê có trách nhiệm công bố kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1985, sau khi đã bàn nhất trí với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng Công đoàn và các ngành có liên quan.

Tổng cục Thống kê có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính... hướng dẫn về mặt nghiệp vụ đối với những vấn đề

thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, đồng thời tổ chức đôn đốc, kiểm tra đề việc thực hiện ở các ngành, các cấp được thống nhất.

Nếu gặp khó khăn trở ngại cần báo cáo xin chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó chủ tịch

ĐỖ MUỘI

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 14-CT ngày 16-1-1986 về các biện pháp giải quyết vấn đề cứu tế xã hội và tệ nạn xã hội.

Đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội là một bộ phận quan trọng của cuộc cách mạng văn hóa và tư tưởng.

Trong thời gian qua, một số ngành, một số địa phương đã đạt được một số kết quả bước đầu trong việc bài trừ các tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, gần đây tình hình tệ nạn xã hội vẫn có chiều hướng tăng lên, nhất là ở các thành phố lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do các cấp, các ngành chưa quan tâm đầy đủ đến công tác này, chưa có những biện pháp kiên quyết và đồng bộ.

Để khắc phục tình hình trên, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu các ngành, các cấp phải làm tốt các việc sau đây:

1. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc quản lý xã hội và đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội ở địa phương, tăng cường lãnh đạo và có chương trình hành động, có những biện pháp thích hợp, đồng bộ;

www.ThuvienPhapLuat.com
Tel: +84-8-8845 6684 * 9654220

cấp kinh phí, vật tư, phương tiện vật chất, cần thiết; tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ từ tỉnh, thành phố đến cơ sở.

2. Bộ Thương binh và xã hội cần hướng dẫn các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương tổ chức chấn chỉnh các cơ sở cứu tế xã hội sẵn có của địa phương hoặc thành lập thêm các cơ sở mới để tiếp nhận hết số người lang thang xin ăn thuộc diện cứu tế xã hội và đề quản lý, giáo dục, tổ chức họ lao động, tạo điều kiện cho họ trở lại cuộc sống bình thường theo đúng chính sách nhân đạo của Nhà nước.

3. Bộ Y tế hướng dẫn các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương củng cố và mở rộng các bệnh viện tâm thần, các khoa tâm thần ở các bệnh viện đa khoa, các khu chữa bệnh cho những người bị phong, đề thu nhận và điều trị cho những người bị bệnh nói trên, không để họ sống lang thang, gây ảnh hưởng không tốt về vệ sinh môi trường và trật tự xã hội.

4. Các Bộ Lao động, Nội thương, Giáo dục, Tổng cục Dạy nghề và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có kế hoạch phối hợp mở rộng các trường vừa học, vừa làm; phát triển rộng rãi các trường lớp dạy nghề sản xuất tiêu công nghiệp, thủ công, mỹ nghệ, dịch vụ, nhằm tiếp nhận con em cán bộ, nhân dân lao động đã thôi học, nhưng chưa có việc làm, vừa để họ có thu nhập bảo đảm đời sống, vừa giúp vào việc giáo dục và quản lý thanh niên, thiếu niên.

5. Bộ Văn hóa cần hướng dẫn kế hoạch, nội dung và hình thức thích hợp, có hiệu quả đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội và mê tín dị đoan, xây dựng các mô hình về nếp sống mới như ăn, ở, sinh hoạt, giao tiếp, cưới xin, ma chay... theo nếp sống văn minh; phối hợp với ngành công an kiểm tra và xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những cơ quan, tập thể và cá nhân sản xuất, sử dụng, buôn bán, truyền bá các văn hóa phẩm đồi trụy, phản động.

6. Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục kết hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cải tiến nội dung, phương pháp giáo dục và tăng cường chỉ đạo đề nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, đạo đức trong các trường học, phối hợp với Bộ Nội vụ có kế hoạch thực hiện giảng dạy ngoại khóa ở các trường phổ thông các môn luật lệ về trật tự giao thông, trật tự công cộng, nếp sống xã hội chủ nghĩa.

7. Bộ Nội vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương phát hiện và xử lý kịp thời những đối tượng có hành vi phạm pháp luật như:

— Lập hồ sơ đưa ra truy tố hoặc bắt tập trung cải tạo đối với những tên chủ cửa hàng hoặc chuyên nghề môi giới gái điếm, cờ bạc, buôn bán thuốc phiện, ma túy; những tên chuyên nghề bói toán, mê tín, dị đoan đã được giáo dục mà vẫn lén lút hành nghề gây hậu quả nghiêm trọng.

— Đưa đi tập trung cải tạo, hoặc lao động bắt buộc đối với những người có sức lao động mà không chịu lao động, chuyên sống lang thang, làm những việc bất chính; bọn đầu cơ buôn lậu, lưu manh côn đồ, gái điếm chuyên nghiệp, những tên chuyên đánh bạc, nghiện hút.

Đối với những tên tuy tội trạng chưa đến mức nghiêm trọng đáng đưa đi tập trung cải tạo hoặc lao động bắt buộc, thì công an địa phương phải phối hợp với các đoàn thể, với các cơ quan khác có liên quan và gia đình họ để giáo dục, giúp họ tự cải tạo và bố trí cho họ có công ăn việc làm thích hợp.

8. Bộ Tài chính hàng năm cần chú ý dành số kinh phí cần thiết để bảo đảm giải quyết tốt các vấn đề cứu tế xã hội và tệ nạn xã hội, cấp phát kịp thời cho các Bộ, các ngành, các địa phương.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế quy định các tiêu chuẩn về tiền ăn, lương thực, thuốc men, đồ dùng cho

các người ở trong các cơ quan nuôi dưỡng, chữa bệnh, giáo dục, cải tạo về tệ nạn xã hội.

9. Yêu cầu Tổng Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có kế hoạch tổ chức sinh hoạt văn hóa, thể thao, thể dục, vui chơi lành mạnh cho thanh niên, thiếu niên ở cơ sở và tăng cường giáo dục cán bộ, công nhân viên chức tích cực đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, vệ sinh, trật tự.

Nhận được chỉ thị này, các ngành, các cấp, các đoàn thể tổ chức phổ biến nhằm quán triệt tới cơ sở và có kế hoạch thực hiện cụ thể để bảo đảm thu kết quả tốt, tạo ra chuyển biến có ý nghĩa trong việc giải quyết các tệ nạn xã hội.

Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng cùng với Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp thực hiện Chỉ thị này.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Phó chủ tịch
ĐỖ MUỘI

CÁC BỘ

LIÊN BỘ

VĂN HÓA — LAO ĐỘNG — TÀI CHÍNH

THÔNG TƯ liên Bộ Văn hóa — Lao động — Tài chính số 202-TT/LB ngày 30-12-1985 hướng dẫn thực hiện các chế độ phụ cấp hoạt động văn hóa — nghệ thuật chuyên nghiệp.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết lần thứ 8 của Trung ương Đảng khóa V, và thi hành Nghị định số 235-HĐBT ngày

18-9-1985 của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân viên chức Nhà nước, liên Bộ Văn hóa — Lao động — Tài chính hướng dẫn thực hiện các chế độ phụ cấp đối với hoạt động văn hóa — nghệ thuật chuyên nghiệp trong ngành văn hóa, như sau:

I. VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG DIỄN VIÊN NGHỆ THUẬT.

Lao động nghệ thuật biểu diễn là lao động nội tâm đồng thời với hình thức biểu hiện mang tính đặc thù. Để khuyến khích phát huy tài năng sáng tạo trong lao động nghệ thuật đạt chất lượng cao, diễn viên nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp được hưởng các chế độ phụ cấp bồi dưỡng như sau:

1. Phụ cấp bồi dưỡng luyện tập biểu diễn nghệ thuật.

Các mức bồi dưỡng luyện tập sau đây nhằm bồi dưỡng sức hao phí về thể lực và trí tuệ của người diễn viên trong lao động luyện tập, hưởng theo nguyên tắc lao động trực tiếp của từng buổi luyện tập.

a) Mức 8 đồng (tám đồng) một buổi tập luyện, áp dụng đối với các diễn viên đảm nhiệm luyện tập những vai chính, chủ chốt của các tiết mục, vở diễn thuộc các môn nghệ thuật có cường độ lao động nặng nhọc và tương đương của xiếc, múa, nhạc vũ kịch, tuồng cổ, kèn hơi.

b) Mức 6 đồng (sáu đồng) một buổi tập luyện, áp dụng đối với các diễn viên đảm nhiệm luyện tập những vai chính, chủ chốt hoặc tương đương trong các tiết mục, vở diễn thuộc các môn nghệ thuật, chèo, cải lương, kịch nói, kịch dân ca, ca múa nhạc, rối, nhạc giao hưởng, dàn nhạc của nhạc vũ kịch... và các môn nghệ thuật của xiếc mà có cường độ luyện tập tương đương không thuộc diện quy định ở điểm a.